

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ที่ ปก ๖4 /2548

27 มกราคม 2548

ประกาศ

เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กำหนดให้คนไทยทุกคน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และตามที่กฎหมายกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา กรุงเทพมหานคร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานทุกคนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงกำหนดวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. พนักงานเข้ากะที่ปฏิบัติงานในวันที่มีการเลือกตั้ง มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้

1.1 พนักงานที่มีภูมิลำเนาและสถานที่ทำงานอยู่ในเขตเลือกตั้ง ให้ผู้อำนวยการ ฝ่าย/สำนัก/กอง/ศูนย์ กำหนดและจัดเวลาที่เหมาะสมให้พนักงานแต่ละคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งซึ่งในการกำหนดเวลาให้พนักงานเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งนั้น ขอให้คำนึงถึงระยะทางที่พนักงานเดินทางไปถึงหน่วยเลือกตั้งของตน

1.2 พนักงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร (นนทบุรี , ปทุมธานี , นครปฐม , สมุทรสาคร ฯลฯ) และปฏิบัติงานส่วนกลาง บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่พนักงานผู้นั้นพักแรม ในวันใดวันหนึ่งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้เลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดที่พนักงานผู้นั้นมีภูมิลำเนา และมีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งกลางของแต่ละจังหวัด หากในวันที่พักแรมไม่ตรงกับวันเลือกตั้งล่วงหน้า ให้ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก/กอง/ศูนย์ จัดให้พนักงานไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันปฏิบัติงานในวันเลือกตั้งล่วงหน้า หรือในวันที่มีการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณีโดยปฏิบัติตามข้อ 1.1

ในกรณีที่ไม่มีกำหนดเลือกตั้งล่วงหน้า ให้ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก/กอง/ศูนย์ กำหนดและจัดเวลาที่เหมาะสมให้พนักงานแต่ละคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่มีการเลือกตั้ง ซึ่งในการกำหนดเวลาให้พนักงานไปใช้สิทธิเลือกตั้งนั้น ขอให้คำนึงถึงระยะทางที่พนักงานเดินทางไปถึงหน่วยเลือกตั้ง

1.3 พนักงานที่มีภูมิลำเนาอยู่คนละจังหวัดกับสถานที่ทำงาน บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ผู้ยื่นพักแรม ในวันใดวันหนึ่งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้เลือกตั้งล่วงหน้าทีหน่วยเลือกตั้งกลางของจังหวัดที่พนักงานผู้นั้นทำงานอยู่ หากวันที่พักแรมไม่ตรงกับวันที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า ให้ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก/กอง/ศูนย์ จัดให้พนักงานไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ปฏิบัติงานในวันที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า โดยปฏิบัติตามข้อ 1.1

หรือในกรณีที่ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้า ให้พนักงานขออนุญาตลาเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนาอยู่ในวันที่มีการเลือกตั้ง

1.4 พนักงานที่มีภูมิลำเนาอยู่คนละจังหวัดกับสถานที่ทำงาน และไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทีหน่วยเลือกตั้งกลางของจังหวัดที่พนักงานผู้นั้นทำงานอยู่ได้ ซึ่งต้องขออนุญาตลาเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่จังหวัดที่พนักงานผู้นั้นมีภูมิลำเนาอยู่ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่พนักงานผู้นั้นพักแรม ในวันใดวันหนึ่งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้เลือกตั้งล่วงหน้าทีหน่วยเลือกตั้งกลางของจังหวัดที่พนักงานผู้นั้นมีภูมิลำเนา หากวันที่พักแรมไม่ตรงกับวันเลือกตั้งล่วงหน้า ให้พนักงานขออนุญาตลาเดินทางไปใช้สิทธิในวันที่มีการเลือกตั้ง

หรือในกรณีที่ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้า ให้พนักงานขออนุญาตลาเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่พนักงานผู้นั้นมีภูมิลำเนาอยู่ในวันที่มีการเลือกตั้ง

2. พนักงานไม่เข้ากะ ที่มีภูมิลำเนาอยู่คนละจังหวัดกับสถานที่ทำงาน พนักงานสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 2 กรณี คือ

2.1 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่พนักงานผู้นั้นมีภูมิลำเนา

2.2 ในการกรณีที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันใดวันหนึ่งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้เลือกตั้งล่วงหน้าทีหน่วยเลือกตั้งกลางของจังหวัดที่พนักงานผู้นั้นทำงานอยู่ หรือที่หน่วยเลือกตั้งกลางของจังหวัดที่พนักงานผู้นั้นมีภูมิลำเนา

อนึ่ง พนักงานที่ขออนุญาตลาเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่จังหวัดที่พนักงานผู้นั้นมีภูมิลำเนาอยู่ตามข้อ 1.3 1.4 2.1 และ 2.2 หากพนักงานผู้ใดมีภูมิลำเนาอยู่ไกล

~~สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งกลางของจังหวัดที่พนักงานผู้นั้นทำงานอยู่ได้~~
~~สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งกลางของจังหวัดที่พนักงานผู้นั้นมีภูมิลำเนาอยู่ได้~~

/จึงประกาศ ...

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ป/ท/สว/ชส/ชม/มร/จร

สำเนาเรียน ผวท. รวป. รวบ. รวว. รวข. ทกว.

รวบ. รวค. ชนภ. ชชญ.

ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก/กอง/ศูนย์

ผู้อำนวยการประจำฝ่าย

สภส. สรร.ว.ท. สทกรรมฯ


 (นายปรีดี เทรตระกูล)
 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่ บค.ทบ ๖๐๕/๒๕๕๖

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง การไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เรียน ผอ.ท. รวท. นวร. ผพร.

ผู้อำนวยการใหญ่ นวณ. ผผญ.

ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนักงาน นวผ. ผผผ.

ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย/สำนักงาน นวผ. ผผผ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศบริษัท ที่ ปก ๓๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔

ตามที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ และบริษัทฯ มีพนักงานเข้ากะที่ปฏิบัติงานในวันดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานทุกคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วย นั้น บค.ทบ. จึงขอส่งประกาศบริษัท ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไว้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงานปฏิบัติตามประกาศบริษัท ดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุรภัทร์ ชูดีมันท์)
ผบค.ทบ.

สข/ชร
โทร. ๕๖๕๕๕๕

คุณ นวณ ๑

ติดประกาศให้พนักงานทราบทั่วกัน

๒๗ ก.พ. ๕๖

จักรกฤษณ์ นวณ. นวณ๒

Scan 2/2